

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านความมั่นคง

๑. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการในการกำกับดูแลการจำหน่ายบัตรโดยสารสาธารณะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจถูกนำไปใช้ประกอบการก่อเหตุร้าย ให้มีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยให้ผู้จำหน่ายจัดเก็บข้อมูลผู้ซื้อให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย เช่น ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน การบันทึกรูปพรรณของผู้ซื้อ

๒. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เป็นกรรมการ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่บูรณาการ เชื่อมโยง และตรวจสอบ CCTV ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดจุดที่มีความจำเป็นต้องติดตั้ง CCTV เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้นำเสนอผลการดำเนินการให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ด้านเศรษฐกิจ

๓. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑ มีนาคม ๒๕๕๙) รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงาน ว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้มีหน่วยงานกำกับ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบต่อการให้บริการในระบบขนส่งทางราง ด้วยการจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมและแนวทางการดำเนินการจัดตั้งกรมการผังเมืองเพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้เร่งรัดดำเนินการและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว

๕. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม จัดทำแผนภาพซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ระบบราง ถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการพัฒนาผังเมืองของประเทศต่อไป

/ด้านสังคม ...

ด้านสังคม

๖. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณะรพี พัฒนาศัย) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมไทยที่เข้มแข็ง พอเพียง และปลอดภัย โดยนำหลักธรรมมาสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในสังคมและทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้บูรณาการงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวต่อไปด้วย

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๗. ตามที่ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนเครื่องบินของสายการบินไทย ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ไปสู่ต่างประเทศแล้ว นั้น ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขยายการค้าขายสินค้า OTOP ไปยังสายการบินอื่น ๆ รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ และจัดทำสื่อโฆษณาที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของสินค้า OTOP เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและความประทับใจในสินค้า

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกัลป์) ๔๔๔ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (อริศรา/ชัยพล)